



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อเสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินผู้ประกอบการใน  
เขตพื้นที่ตำบลบัวสลี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับ  
ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่ง ปลูกสร้างนั้น ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่  
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและ สิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้  
ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ประกอบอุตสาหกรรม หรือใช้ประกอบ  
กิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค.ศ.  
๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การ  
บริหารส่วนตำบลบัวสลีให้ไปแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่เดือน  
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดนี้จะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด

๒. ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายซึ่งแสดง ชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือ  
โฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ จะต้องเสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งอยู่ในเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีให้ยื่นแบบชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ (พ.ร.บ.ภาษี  
ป้าย พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๒) และจะต้องชำระภาษีภายใน ๑๕ วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
อนึ่งการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายหรือการไม่ชำระภาษีป้ายดังกล่าวหากผู้ใดไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา  
ที่กำหนดท่านจะต้องมีความผิดและจะต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีป้าย  
พ.ศ.๒๕๑๐

๓. ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน(ผู้ครอบครอง) หรือมีกรรมสิทธิ์  
ในที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้ไปติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม -  
เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดนี้จะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี